

ฉันทนา/๒๕๖๒



เลขที่ ๕๙๓๔
วันที่ 17 / ๑๖ / ๖๒
เวลา 13 44

ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑/๒๕๖๐๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบข้อหารือการใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อจัดโครงการจัดซื้อวัคซีนเพื่อบุคลากรกลุ่มเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ที่ สก ๐๐๓๒.๒๐๑/๓๕๓๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ความว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์และแนวทาง การตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ปี ๖๑ ข้อ ๑๒ การให้ภูมิคุ้มกันตามปัจจัยเสี่ยงของงานแก่บุคลากร ในโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการพิจารณาตามเกณฑ์ คือ มีเอกสารแสดงการกำหนดกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งรายชื่อ และแผนกของผู้ได้รับวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็นอย่างน้อย ๔ ชนิด ตามคำแนะนำการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนรวมป้องกัน โรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน และวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง โดยมีการติดตามผล หรืออาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการได้รับวัคซีนของบุคลากรดังกล่าว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน และวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ซึ่งขอใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในวงเงิน ๙๒,๙๔๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อวัคซีน ชนิดต่างๆ และจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจสอบโครงการและให้โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้วทบทวนโครงการฯ โดยแจ้งเหตุว่า วัคซีนที่ขอซื้อไม่ใช่วัคซีนพื้นฐานแต่เป็นวัคซีน ทางเลือก ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการข้าราชการได้จะต้อง เป็นไปเพื่อรักษาเท่านั้น จึงไม่อาจใช้เงินบำรุงซื้อมาฉีดเพื่อป้องกันได้ และได้รับทราบอีกว่า ตามเกณฑ์และแนว ทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ นั้น เป็นการแนะนำในเชิงวิชาการเท่านั้น ส่วนการจัดหาจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในเมื่อไม่มีขอกฎหมายหรือระเบียบระบุให้กระทำได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงเห็นว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วไม่อาจใช้เงินบำรุงจัดซื้อ วัคซีนมาฉีดให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามโครงการฯ ได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักการใช้จ่ายเงินบำรุงกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จึงขอหารือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตีความว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสามารถจัดทำโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนแก่บุคลากร กลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน และวัคซีน ป้องกันโรคอีสุกอีใส และขอใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในวงเงิน ๙๒,๙๔๐ (เก้าหมื่น สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จัดซื้อวัคซีนชนิดต่างๆ ในโครงการฯ ได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์ให้หน่วยบริการ ใช้จ่ายเงินบำรุงโดยการก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายได้เพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการในการบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการและใช้จ่ายเงินบำรุงในกรณีที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์

วิธีการ...

